



ประกาศคณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศนโยบายและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ดังนั้นคณะกรรมการจัดการ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

นโยบายและแนวทางการพัฒนา

นโยบายที่ ๑ ให้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะกรรมการจัดการทุกด้าน

นโยบายที่ ๒ ให้มีการประเมิน (Assessment) คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และสาขาวิชา เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการจัดการและของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการรับรองคุณภาพ

นโยบายที่ ๓ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในคณะ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาของคณะ

นโยบายที่ ๕ ส่งเสริมให้หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ

นโยบายที่ ๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้สาขาวิชา ได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของสาขาวิชา

นโยบายที่ ๗ ให้มีหน่วยรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ให้คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบฐานข้อมูล CHEQA Online System โดยครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาและครอบคลุมตามพันธกิจของคณะ ทั้ง ๙ ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จำนวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. จำนวน ๑๘+๒ ตัวบ่งชี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สิงมราช)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ